

# Tin Túc Manmin

Số 37 28 tháng 6, 2015

“Lịch sử của Manmin là đây”

## Tin Túc Manmin, Hiện Nay Được Xuất Bản Bằng 32 Ngôn Ngữ, Kỷ Niệm Kỷ Niệm Lần Thứ 28!

*Tin Túc Manmin* đã rao truyền lời Chúa Đấng Tạo Hóa quyền năng, phúc âm của Chúa Giê-su Christ, và những công việc của Chúa Thánh Thần trên toàn thế giới. Năm nay, 2015, là ngày kỷ niệm lần thứ 28 của ấn phẩm đầu tiên của mình. Ấn bản đầu tiên được xuất bản ‘Manmin Joong-ang News’ vào 17 tháng 5 năm 1987. Nó đã được phát hành hàng tháng. Tháng 10 năm 1991, nó bắt đầu được xuất bản hàng tuần. Ấn bản tiếng Anh đầu tiên của nó ra trong tháng Giêng năm 1991, tiếp theo đó là các phiên bản bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Ngày 11 tháng 10 năm 2009, là năm thứ 27 của nhà thờ, bắt đầu với các ấn bản thứ 400 bằng tiếng Hàn Quốc, tạp chí đã được đổi tên thành *Tin Túc Manmin* và đã được xuất bản hàng tuần. Tháng 11 năm 2012, các dịch vụ trực tuyến đã bắt đầu ([www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)). Hiện nay tạp chí được dịch bằng 31 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc giản hóa, Trung Quốc truyền thống, Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Pháp, tiếng Tamil, Tiếng Indonesia, Tiếng Hin-ddi, tiếng Bồ Đào Nha, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Cebuano, tiếng Ả Rập, tiếng Estonia, tiếng Do Thái, tiếng Ukraina, tiếng Việt, tiếng Urdu, tiếng Hà Lan, Bungari, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Miến Điện, Nepal, tiếng Đức, tiếng Ý, và Sri Lanka. Mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới đều có thể đọc báo đa ngôn ngữ thông qua các dịch vụ trực tuyến.

*Tin Túc Manmin* sẽ tiếp tục cung cấp nội dung đầy ân sủng bao gồm phúc âm thiên thượng và công việc truyền giáo vì sự vinh hiển của Thiên Chúa và sự cứu rỗi linh hồn.

*Ngày 17 tháng 5 năm 1987: ấn phẩm đầu tiên của tờ báo hàng tháng ‘Tin Túc Manmin Joong-ang’*

*Tin Túc Manmin Joong-ang* bắt đầu được phát hành để rao truyền về Thiên Chúa hằng sống và những công việc quyền năng của Ngài. Trên trang đầu của ấn bản đầu tiên xuất hiện những tin tức nhà thờ mang tên “The Second Revival Meeting Full of the Word and Grace.” Buổi nhóm phục hưng này được tường thuật lại rằng có hơn 4.000 người tham dự và nhiều người được chữa lành bởi sự cầu nguyện của Tiến Sĩ Jaerock Lee. Tin tức về sự xuất bản cuốn sách đầu tiên của ông *Ném Trái Sợ Sợ Đòi Đòi Trước Khi Chết* cũng đã được theo dõi.



*Rất nhiều sự làm chứng của tín hữu*

Kể từ khi khánh thành nhà thờ vô số người đã được chữa lành, nhận được những giải pháp cho nan đề của họ và đạt được hạnh phúc thật sự thông qua sứ điệp và lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee. Lời làm chứng của họ rất có ý nghĩa, là nguồn quý giá của *Tin Túc Manmin*. Các tín hữu lớn lên trong đức tin trải qua những dấu kỳ, phép lạ, và những công việc đầy quyền năng để trở thành những nhân sự cốt lõi.



*Việc tham gia vào các sự kiện Cơ Đốc Hàn Quốc, Hội nghị Phục Hưng Đặc Biệt, và những chiến dịch hải ngoại*

Sự tham gia rộng rãi của của giáo hội vào các sự kiện Cơ Đốc đã được báo chí tường thuật bao gồm '92 World Holy Spirit Explosion Crusade và Peaceful Re-Unification Jubilee Crusade trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập. Ngoài ra, những tin tức về hai tuần hội nghị phục hưng đặc biệt liên tiếp của Tiến sĩ Lee và các chiến dịch hải ngoại của ông bao gồm cả ở Uganda, Pakistan, Ấn Độ, Mỹ và Israel đã được tường thuật và truyền đến cho mọi người.



*Các sự kiện quốc tế của giáo hội và các cuộc phỏng vấn du khách nước ngoài*

*Tin Túc Manmin* đã tường thuật các sự kiện toàn cầu của nhà thờ và truyền giáo thế giới như Manmin Summer Retreat; chức vụ năng động trên toàn thế giới; chức vụ phát sóng; và các báo chí và sách của chức vụ truyền thông. Nhiều người đã đến thăm nhà thờ cũng gửi lời làm chứng của họ thông qua các cuộc phỏng vấn với *Tin Túc Manmin*. Ngoài ra, chức vụ Manmin, trong đó có các buổi nhóm chữa lành qua khăn tay đều được tường thuật qua báo chí.







Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Người chó trộm cướp”  
(Xuất Ê-díp-tô ký 20:15).

# “Người Chó Trộm Cướp”

trộm cướp hay chiếm hữu tài sản của người khác, nếu chúng tôi nhận được một cái gì đó một cách bất công, ấy cũng là trộm cướp. Ví dụ, một số người nhận hối lộ bằng cách sử dụng chức vụ, quyền của họ, và có người bán quá đắt cho khách hàng và kiếm lợi nhuận không xứng đáng. Trong trường hợp như vậy, người nhận từ có nỗi đau của lương tâm. Mặc dù họ không ăn cắp của người khác, bởi vì họ bất công đã đạt được một cái gì đó mà họ không nên làm, điều đó thực sự là một tội trộm cướp theo nghĩa hẹp.

## 2. Trộm cướp thuộc linh: lấy đi những thứ thuộc về Đức Chúa Trời

Trộm cắp những thứ thuộc về Thiên Chúa có liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi của một người. Ví dụ, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong mười hai môn đồ của Chúa Giê-su, là kẻ giữ tiền từ các khoản tiền dâng đã đánh cắp tiền từ các khoản đó, và trong công việc của Sa-tan, ông thậm chí còn bán Chúa Giê-su. Anh đã không thể nhận được ơn ăn năn vì vậy ông đã phải đối mặt với cái chết rất đau khổ, tự sát.

Ngày nay có một số tín đồ người ăn cắp tiền của Thiên Chúa. Một số trong số họ dường như sống một đời sống Cơ đốc nhân tốt và thậm chí là nhân sự của nhà thờ. Nhưng họ không nhận ra những loại tội trọng mà họ phạm. Ngay cả khi tội lỗi của họ không bị người khác nhìn thấy và họ không bị trừng trị, Thiên Chúa nhìn xem tất cả mọi sự. Họ chắc chắn phải trả giá theo sự công chính, ấy là điều thật đáng sợ hơn nhiều. Điều gì nếu họ không ăn năn và cuối cùng sa vào Bảy Năm Đại Nạn với tội danh của một tên trộm cướp tài sản của Thiên Chúa? Ấy sẽ là điều rất đau lòng!

Tiếp theo, sử dụng sai các vật thánh trong nhà thờ và chỉ tiêu tiền nhà thờ mà không thận trọng cũng là ăn cắp những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không được chỉ tiêu tiền lệ phí thành viên của các nhóm truyền giáo và nhóm tài chính một cách tùy ý mà không cần thận trọng; sử dụng văn phòng phẩm của nhà thờ cho mục đích cá nhân; và phung phí những thứ mà chúng ta mua bằng tiền nhà thờ. Ngoài ra nếu chúng ta nhận được tài chính nhà thờ, được sử dụng nó, và có phần dư còn lại nhưng chúng ta đã không trả lại nó và sử dụng nó cho cá nhân, điều đó có nghĩa là chúng ta sử dụng tiền của Thiên Chúa theo ý mình. Một lần nữa điều này cũng là trộm cướp.

Chúng ta không được sử dụng điện thoại nhà thờ cũng như các thiết bị khác cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, cha mẹ nên tránh cho trẻ con của mình gấp hoặc làm rách bao thư dâng hiến, bản tin hàng tuần, hoặc báo thờ cho vui. Những thứ như vậy có thể làm nên một bức tường của tội lỗi trước mặt Thiên Chúa.

Đặc biệt, Thiên Chúa nghiêm khắc cảnh báo chúng ta về ăn cắp phần mười và các của dâng. Một phần mười là để cho Chúa một phần mười thu nhập của chúng ta trong sự công nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên tài vật. Đây là một bằng chứng cho thấy chúng ta tin vào Thiên Chúa và thừa nhận quyền làm chủ của Ngài trên đời sống chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta không dâng một phần mười trong khi tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, đó là trộm cướp của Thiên Chúa, và sau đó rủa sả có thể giáng xuống (Ma-la-chi 3:8-9). Ấy không phải là Thiên Chúa sẽ rủa sả chúng ta vì chúng ta không dâng phần mười, nhưng là vì Thiên Chúa không thể bảo vệ chúng ta khỏi những cáo buộc của Sa-tan, vì vậy chúng ta sẽ phải gánh chịu những khó khăn tài chính, thử thách, gian nan, và các bệnh tật.

Một của dâng phần mười không phải là chỉ có một phần mười từ tiền lương của chúng ta nhưng một trong những phần mười của toàn bộ thu nhập của chúng ta. Nếu chúng ta có bất kỳ thu nhập thêm, hay tiền bạc bỏ túi, hay một món quà từ những người khác, đó cũng là thu nhập của chúng ta, và chúng ta cũng phải dâng phần mười về những điều đó. Nhưng một số người loại trừ tất cả thu nhập khác và họ chỉ dâng một phần mười từ tiền lương cơ bản của mình. Ngoài ra, thậm chí từ các tiền lương, họ trích các chi phí khác, và dâng một phần mười chỉ từ phần thu nhập còn lại. Trong một số trường hợp, họ tính toán về của dâng một phần mười, nhưng họ không dâng theo một phần mười, mà dâng cho truyền giáo hoặc công việc từ thiện theo ý họ muốn.

Tiếp theo, chúng ta không được ăn cắp của dâng tạ ơn. Con cái Thiên Chúa có rất nhiều điều để cảm tạ. Chúng ta rất biết ơn vì đã được cứu và sẽ lên Thiên Đàng; vì đã nhận được một nhiệm vụ, có thể lưu trữ thêm phần thưởng; và rằng Thiên Chúa bảo vệ và ban phước cho chúng ta trong mọi vấn đề. Chúng ta cũng rất biết ơn vì ngay cả trong khó khăn, thử thách, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả mọi thứ đều có ích. Vì vậy, chúng ta hãy dâng của lễ tạ ơn mỗi Chúa Nhật, và các lễ đặc biệt trong những dịp đặc biệt.

Đây là một vấn đề đương nhiên ngay cả giữa con người. Khi ai đó làm ơn cho chúng ta, việc cảm ơn và trả ơn bằng việc làm cũng như cảm thấy biết ơn trong lòng là điều phải lẽ. Trong cùng một cách thức, chúng ta có thể cảm thấy biết ơn Thiên Chúa đã bảo vệ chúng ta mỗi tuần và đáp lời sự cầu nguyện của chúng ta và muốn đền đáp những ân sủng ấy bằng cách dâng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, một số người dâng lễ tạ ơn cách hẹp hòi mặc dù họ nói họ tin vào Thiên Chúa.

Dâng hiến miễn cưỡng cho Thiên Chúa

cho thấy rằng người đó đã dấy sự tham lam trong lòng về những ham muốn vật chất và sự giàu có của thế gian (Ma-thi-ơ 6:24). Nếu ấy là một người mới tin, điều này có thể được hiểu, nhưng nếu là một tín hữu lâu năm mà vẫn có một tấm lòng như vậy, đức tin của người đó có thể đã sa sút. Như vậy, nếu người ta lấy đi những của dâng mà lẽ ra người ta phải dâng lên Thiên Chúa, điều ấy có liên quan đến sự cứu rỗi.

Tất nhiên, lượng đức tin của mỗi người là khác nhau, và bởi vì Thiên Chúa biết tất cả các điều kiện và tấm lòng bên trong của mỗi người, Ngài không nhìn vào số lượng của dâng (Mác 12:41-44). Đức Chúa Trời muốn nhận được hương thơm từ tấm lòng biết ơn của chúng ta và đức tin. Nếu chúng ta làm đẹp lòng Ngài, chúng ta sẽ nhận được phước lành lớn lao từ Ngài. Thiên Chúa sẽ cho linh hồn của chúng ta phát triển thịnh vượng, cho chúng ta điều kiện nhiều hơn để cảm tạ, và ban phước cho chúng ta 30, 60 và 100 lần hơn.

Một loại trộm cướp thuộc linh khác là ăn cắp Lời Chúa. Đó là nhân danh Thiên Chúa đưa ra những lời tiên tri giả dối. Một số người nói chuyện về tương lai của ai đó, giống như một thầy bói, nói rằng ông đã nghe tiếng của Thiên Chúa. Ngoài ra, một số có một giấc mơ cá nhân và nói những giấc mơ do Thiên Chúa ban, hoặc những người khác nhìn thấy một khái tượng với những suy nghĩ của mình và nói rằng Thiên Chúa đã cho họ thấy khái tượng đó. Đó là lấy danh Chúa làm chơi.

Tất nhiên, hiểu ý muốn của Thiên Chúa trong sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần và công bố nó là điều tốt, nhưng để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải tự tra xét mình để biết chúng ta có thật sự xứng đáng với một công cụ để rao truyền Lời Chúa hay không. Thiên Chúa chọn những người không có sự ác và thanh sạch trong lòng và cho phép họ tuyên bố ý muốn của Ngài. Tôi khuyên giục quý anh chị em xem xét những gì mình nói đến với sự thận trọng và không bao giờ ăn cắp Lời Chúa bằng suy nghĩ riêng của mình bằng mọi cách.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, ngoài các trường hợp nêu trên, nếu một người không hoàn thành nhiệm vụ của mình và người ấy đã sử dụng thời gian của mình cách tùy tiện mà điều đó lẽ ra phải được dành cho Thiên Chúa và gây lãng phí thời gian, ấy là ăn cắp. Tôi mong muốn anh chị em trừ bỏ tất cả những lối nghĩ ích kỷ và sự tham lam mà luôn luôn tìm kiếm lợi ích vì người khác với lòng trung thực, trung thành có lương tâm tốt. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho tất cả anh chị em sẽ trở thành con cái trọn vẹn của Thiên Chúa trong lẽ thật.



Nếu chúng ta gọi một người nào là kẻ trộm cướp, người ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đó là vì tất cả chúng ta biết rất rõ rằng trộm cướp là phạm tội.

Nhưng trong nhiều trường hợp, người ta không thừa nhận họ trộm cướp. Điều đó có nghĩa là họ phạm những tội lỗi mà mình không biết và hơn nữa họ không ăn năn về điều đó bởi vì họ không nghĩ rằng điều đó là tội lỗi. Bây giờ hãy nhìn vào những ý nghĩa của ‘trộm cướp’ trong điều răn thứ tám “Người chó trộm cướp.”

## 1. Trộm cướp đời này: lấy đồ của người khác

Một số người sử dụng đồ đạc của người khác mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Họ có thể nghĩ rằng việc đó là không quan trọng, không cần được sự cho phép của chủ sở hữu, vì họ là những người bạn thân và bởi vì ấy không phải là một cái gì đó có giá trị. Vì vậy, họ không phải e ngại của lương tâm về nó. Đôi khi họ thậm chí không trả lại nó ngay.

Điều này không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu, nhưng nó cũng là một cái gì đó thô lỗ vì điều đó cho thấy sự coi thường người khác. Ngay cả nếu nó là một cái gì đó rất nhỏ và chủ sở hữu là một người bạn rất thân của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng những gì thuộc về anh mà không được phép của người đó, đó là trộm cướp trong mắt của Thiên Chúa.

Một số người khác thường nói, “Tôi có thể sử dụng cái này được không?” Hoặc “Tôi có thể mượn cái này không?” Và rất thường xuyên sử dụng đồ của người khác. Một số người thậm chí còn sử dụng tất cả và họ không có gì còn lại để trả lại cho chủ sở hữu. Thậm chí khi họ trả lại, việc sử dụng của họ gây thiệt hại và bất tiện cho các chủ sở hữu. Ngược lại, một người có lương tâm tốt sẽ cảm thấy giận vật của lương tâm khi họ thậm chí lấy một vật nhỏ bé của người khác.

Ngoài ra, mặc dù chúng ta không thực sự

## Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong dáng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

## Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848  
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
Website: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english)  
[www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin





**“Tôi Đã Được Chữa Lành Khi Phân Phối Tin Tức Manmin”**

Chapsul Pilkung Jeong, 67 tuổi, giáo xứ 31, Hàn Quốc

Tin Tức Manmin đã đem lại sức khỏe tốt và động lực trong đức tin cho tôi. Tôi ghé thăm nhiều nhà và các cửa hàng, và phân phối 500-600 bản Tin Tức Manmin mỗi tuần. Tôi cảm thấy rất nhiều ơn phước. Tôi có nhiều lý do để làm việc đó.

Tôi đã từng ngược đãi con gái mình nữ Chapsul Songyi Cheong vì việc đi nhà thờ. Tôi rất thích những thú vui trần tục và uống rất nhiều rượu. Nhưng, sau những lời cầu nguyện và sự thuyết phục đầy nước mắt của con gái tôi, tôi bước vào Giáo hội Trung ương Manmin vào tháng mười năm 2007. Hàng tuần tôi đã có thể chứng kiến những công việc đầy quyền năng của Thiên Chúa. Tôi không thể không thừa nhận Thiên Chúa hằng sống. Tôi muốn đền đáp ân sủng của Chúa bằng cách sanh bông trái phù hợp với sự ăn năn không chỉ bởi môi miệng mà bằng việc làm thực tế.

Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu phân phối Tin Tức Manmin. Một thời gian ngắn sau đó, một công việc lạ lùng đã đến trên tôi. Tôi đã được chữa lành bệnh tiểu đường mà tôi đã phải chịu đựng suốt 30 năm. Tôi cũng nhận được sức mạnh ở cổ tay trái của tôi mà không còn sức lực sau một chấn thương. Tôi trở nên có thể sử dụng cổ tay trái của tôi hoàn toàn. Hallelujah!

Vợ tôi cũng đã giúp tôi phân phối Tin Tức Manmin. Sau đó, cô cũng đã trải nghiệm công việc chữa lành của Thiên Chúa. Cô đã từng có hội chứng lo âu, vì vậy cô không thể đi thang máy một mình. Nhưng bây giờ cô ấy không có triệu chứng như vậy nữa. Cô thậm chí còn được phục hồi thị lực tốt và nhận được sự chữa lành chứng bệnh pollakiuria (thường xuyên đi tiểu) đã gây rắc rối cho cô trong 30 năm.

Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng chữa lành và ban cho chúng tôi tình yêu.

Tôi đã làm một sổ lưu niệm Tin Tức Manmin. Thật không phải dễ dàng để có được phiên bản tiếng Hàn của Tin Tức Manmin ở Mỹ tôi tải về phiên bản mới từ trang web Giáo hội Trung ương Manmin www.manmin.org mỗi thứ sáu hoặc chủ nhật. Tôi trang bị cho mình bằng những sứ điệp trong đó.

Sứ điệp củ Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee giúp tôi phát triển tâm linh cũng như những câu chuyện tính năng đa dạng, các bài báo và các lời làm chứng từ khắp nơi trên thế giới. Vì tôi làm việc trong ngày, tôi không có nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu Lời Chúa. Thay vào đó, tôi tải Tin Tức Manmin về, đặt nó trong một thư mục cụ thể, và đọc nó bất cứ khi nào tôi có thời gian.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi đang cầu nguyện. Một giọng nói vang lên, mà rằng, “Thu thập Tin Tức Manmin là điều tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn thực hành những gì bạn học được từ nó.” Tôi tinh dậy và đã đạt được một sự bày tỏ tuyệt vời. Kể từ đó tôi đã cố gắng để đưa các sứ điệp vào thực tế và không chỉ xem nó là kiến thức.

**“Tin tức Manmin là Nguồn Vui của Tôi và Kéo Tôi Đến với Thiên Chúa”**

Nữ Chapsul Senior Sunghee Kwon, 60 tuổi, Manmin Center Mission, California, USA



**“Taxi của tôi có biệt danh ‘Xe Phúc Âm’”**

Giang Fu Sheng, 55 tuổi, Đài Loan Giáo Hội Manmin

Vào tháng giêng năm 2008, tôi suy sụp với căn bệnh viêm mô tế bào trên chân phải mình. Nhưng trong khi tôi dâng buổi lễ Chủ nhật qua GCN TV, tôi nhận được lời cầu nguyện của Tiến Sĩ Jaerock Lee và sau đó được chữa lành. Kể từ đó, trong khi làm tài xế taxi tôi đã siêng năng truyền bá phúc âm thiên thượng.

Taxi của tôi là một xe “phúc âm.” Tôi muốn làm chứng cho Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, tôi dán Tin Tức Manmin và nhiều lời chứng bên trong và bên ngoài xe để mọi người có thể đọc chúng. Khi có người Mỹ bước vào xe tôi, tôi trao cho họ Tin Tức Manmin bằng tiếng Anh; cho người Hàn Quốc, phiên bản Hàn Quốc; và Nhật Bản, phiên bản tiếng Nhật. Họ rất vui mừng và ngạc nhiên.

Tin Tức Manmin được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, mà tôi rất biết ơn. Tôi cũng có cuốn sách của Tiến sĩ Lee trong xe của mình và truyền bá Phúc âm thiên thượng cho hành khách mình. Năm ngoái, một người phụ nữ đứng trong xe taxi của tôi và tôi đã nói về những công việc đầy quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ qua Tiến sĩ Lee. Cô tỏ ra rất thích thú. Sau đó, cô đến nhà thờ của chúng tôi và tham gia học Kinh Thánh. Sau khi nghe giảng về Sáng thế ký, cô cho biết cô đã học được sứ điệp thuộc linh sâu sắc của Thiên Chúa và nói lời cảm ơn.

Tôi muốn thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi qua Tin Tức Manmin này mà qua đó chứa đựng những tin tức tốt đẹp và tôi rao truyền tin đó với niềm vui trong lúc thuận cảnh hay nghịch thời. Hallelujah!

Sau khi bước vào một công ty lớn, tôi bị stress vì công việc. Điều đó dẫn đến sự lo lắng cực đoan, trầm cảm nghiêm trọng, và có tiếng vang trong tai tôi. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy Tin Tức Manmin qua một khoảng trống trong cửa nhà hàng xóm. Tôi lấy và đọc. Có rất nhiều công việc chữa lành được bày tỏ qua nước ngọt Muan. Tôi đã ngạc nhiên và gọi đến nhà thờ theo số điện thoại được ghi trong tạp chí để biết cách đến đó như thế nào. Từ đó, tôi bắt đầu tham dự Giáo hội Trung ương Manmin.

Trong nhà thờ, tôi có thể sống một đời sống Cơ Đốc xứng đáng. Tôi có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa. Tôi phục hồi sức khỏe và không có vấn đề trong công việc. Bây giờ tôi làm tư vấn cho Ernst & Young Global Limited là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia có trụ sở tại Anh. Đó là một trong những “Big Four” công ty kiểm toán. Tôi biết ơn Tin Tức Manmin là tạp chí hướng dẫn tôi giải quyết nan đề của mình về ốm đau và quan tâm tới công việc liên quan khác.

**“Tôi Đã Được Chữa Lành Khởi Chứng Lo Âu Cực Đoan, Trầm Cảm, và Tiếng Vang Vọng Trong Tai Mình”**

Chapsul Dongho Kang, 41 tuổi, giáo xứ 10, Hàn Quốc





# “Tôi Tìm Thấy Chìa Khóa đến với Phước Hạnh trong *Tin Tức Manmin*”

*Tin Tức Manmin* là một tờ báo có chứa Lời sự sống và quyền năng của Thiên Chúa. qua việc đọc nó, nhiều người đã được chữa lành và nhận được câu trả lời và phước lành. Dưới đây là một số lời chứng. Hãy làm vinh danh Thiên Chúa của tình yêu Đấng đã vận hành bởi công của Chúa Thánh Thần.



## “Tôi Đã Được Chữa Lành Bệnh Hôn Mê, Gia Đình Tôi Vui Hưởng Sức Khỏe Tốt Và Phước Hạnh”

Nữ Chấp Sự Youngnim Oh, 54 tuổi, Giáo Hội Gwangju Manmin, Hàn Quốc

Vào tháng hai năm 1992, tôi sinh con đầu lòng. Một thời gian ngắn sau đó tôi bị trường hợp khuyết tật làm suy yếu trong bảy năm. Tệ hơn nữa, chúng tôi đã mắc khoản nợ khổng lồ vì chồng tôi đã tham gia vào một thỏa thuận bảo lãnh và nó đã đi sai. Tiền lương của ông thậm chí không đủ trang trải tiền lãi.

Vào tháng tư năm 1999, tôi tìm thấy một bản *Tin Tức Manmin* đặt ở phía trước nhà mình. Tạp chí công bố về Hội Nghị Phục Hưng Đặc Biệt của Mục sư Giáo hội Trung ương Manmin, Jaerock Lee. Tháng năm, tôi đã tham dự hội nghị và đã được chữa lành hoàn toàn khỏi bệnh hôn mê trên khắp thân thể.

Các con tôi thường bị bệnh, nhưng kể từ khi tôi gặp Thiên Chúa hằng sống và chúng bắt đầu đời sống Cơ Đốc, chúng tôi đã không cần bất kỳ điều trị y tế nào. Chồng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng và trung tín. Vào tháng giêng năm 2015, ông được thăng chức trưởng bộ phận của mình trong Korea Rural Community Corporation.

Năm 2004, tôi là một mục sư người thuộc về một nhà thờ ở Daejeon. Trên đường trở về nhà từ cuộc thăm viếng các thành viên nhà thờ, tôi nhìn thấy một bản *Tin Tức Manmin* tại lối vào của căn hộ mình. Trong phần lời chứng, người ta làm chứng về sự chữa lành của họ trên các bệnh nan y bằng lời cầu nguyện. Tôi đã rất ngạc nhiên! Tôi đã đến thăm website Manmin Trung ương Giáo hội, [www.manmin.org](http://www.manmin.org) và nhận được rất nhiều ân sủng. Trong khi lắng nghe bài giảng của tiến sĩ Lee về Sáng Thế ký, tôi đã bị cuốn hút bởi những sứ điệp thiêng liêng làm sáng tỏ những bí ẩn của công việc sáng tạo.

Sau đó, tôi đã có chuyến thăm đến nhà thờ và đã mua những cuốn sách của ông *Sứ Điệp Thập Tự Giá, Thiên Đàng, Địa Ngục*. Tôi cũng đã mua băng thuyết giảng của ông “Tâm Thước Đức Tin”, “Thế Giới Tà Linh”, và “Thiên Chúa Nhìn Thấy Đức Tin Chúng Ta.” Tôi nghiên cứu chúng một cách nghiêm túc. Tôi nhận được ân sủng tuyệt vời từ tất cả các sứ điệp và cơn khát tâm linh của tôi đã được thỏa mãn.

Cuối cùng, tôi đã được hướng dẫn đến nhà thờ và tôi đang vui vẻ phục vụ với tư cách là một trong những trợ lý mục sư của nhà thờ. Tôi yêu *Tin Tức Manmin* là tạp chí đã khiến tôi gặp được một người chân đích thực.

## “Nhìn Thấy Chức Vụ Đầy Quyền Năng, Tôi Nhận Biết Con Đường Trở Thành Mục Sư Đích Thực”

Mục sư Shinyun Mun, 62 tuổi, Phó Giáo Xứ thuộc Giáo xứ 15, Hàn Quốc



## “Qua Những Bằng Chứng Không Thể Chối Cãi Tôi Đã Gặp Thiên Chúa Sống”

Nữ chấp sự Chie Hara, 52 tuổi, Giáo Hội Iida Manmin, Nhật Bản

Khi tôi đến nhà thờ Iida Manmin lần đầu tiên, tôi nhận được *Tin Tức Manmin*. Có một lời chứng làm tôi chú ý. Đó là lời chứng của Nữ chấp sự Kumakai Sonoko. Bà bị ung thư buồng trứng đã lan truyền trên tất cả các màng bụng. Đối với bà, phẫu thuật cũng là vô nghĩa. Điều duy nhất mà bà có thể làm là điều trị chống ung thư. Trong tình trạng này, bà đã đi đến tiến sĩ Jaerock Lee ở Hàn Quốc với các của dâng như như Naaman đã làm trong Kinh Thánh. Sau khi nhận được lời cầu nguyện của ông, cô đã hoàn toàn bình phục.

Thành thật mà nói, tôi đã nghi ngờ về tính khả thi của những công việc như vậy. Nhưng sự nghi ngờ đã biến mất sau khi tôi gặp người làm chứng và nghe nói về kinh nghiệm của bà. Sau đó ân sủng lớn đã đến trên tôi. Tôi đã nghe nói về các công việc chữa lành được bày tỏ qua Tiến sĩ Lee, nhưng khi tôi thực sự gặp người đó và biết rằng nó đã xảy ra với một người nào đó ở Nhật Bản, tôi đã được ban cho đức tin.

Qua *Tin Tức Manmin*, tôi đã hiểu về Thiên Chúa là Đấng mà tôi đã từng không hề biết gì. Tôi quyết tâm sống theo Lời của Ngài.

Chồng tôi và tôi nhận *Tin Tức Manmin* hàng tuần ở đây trong khu vực miền núi ở tỉnh Kangwon. Khi chúng tôi đã nhận nó, chúng tôi nghĩ đến những người con trai và con gái của tôi, những người tham dự Giáo hội Trung ương Manmin. Chúng tôi đọc tạp chí đó trong niềm hạnh phúc. Đặc biệt, chúng tôi thực sự ngạc nhiên và biết ơn khi chúng tôi đọc các lời chứng của nhiều người đã được chữa lành bằng sự cầu nguyện của Tiến sĩ Lee.

Vào tháng Tư năm 1996, con gái tôi Nữ chấp sự Youngsuk Ju nhìn thấy *Tin Tức Manmin* trên đường phố và nhặt nó lên. Sau khi đọc, cô đã đi đến cuộc Hội Nghị Phục Hưng đặc biệt của Tiến sĩ Lee và cô đã được chữa lành bệnh viêm tai giữa mà cô đã mắc phải trong 20 năm.

Ngoài ra chúng ta đọc hồi ký lời chứng thực của tiến sĩ Lee *Ném Sự Sống Đòi Đòi Trước Khi Chết* cho đến khi quá mệt vì chúng tôi đã rất xúc động. Những ngày ấy, chúng tôi đọc *Sứ điệp Thập Tự Giá* và chúng tôi xem GCN, nhờ đó đức tin chúng tôi được lớn lên. Chúng tôi dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa và là Chúa của tình yêu thương.

## “Tôi Luôn Bình An và Hạnh Phúc Nhờ Tin Tức về ‘Sự Đáp Lời và Phước Hạnh’”

Nữ chấp sự Kyongsuk Chung, 59 tuổi, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu  
Phone: 82-2-824-7107  
[www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)  
[webmaster@gcntv.org](mailto:webmaster@gcntv.org)



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin  
Phone: 82-2-818-7334  
[www.manminseminary.org](http://www.manminseminary.org)  
[manminseminary2004@gmail.com](mailto:manminseminary2004@gmail.com)



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu  
Phone: 82-2-818-7039  
[www.wcdn.org](http://www.wcdn.org)  
[wcdnkorea@gmail.com](mailto:wcdnkorea@gmail.com)



Urim Books  
Urim Sách  
Phone: 82-70-8240-2075  
[www.urimbooks.com](http://www.urimbooks.com)  
[urimbook@hotmail.com](mailto:urimbook@hotmail.com)